

'อลิอันซ์'ซื้อ'อยุธยา ซีเอ็มจี' เจรจาขอกรมฯควบรวมกิจการ

ผู้จัดการรายวัน - กลุ่มอลิอันซ์ บริษัทผู้รับประกันและบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยืนยันการลงนามในข้อตกลงการซื้อขายกับธนาคารคอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลีย เพื่อซื้อหุ้นของซีบีไอในอยุธยา ซีเอ็มจี โดยราคาที่จะซื้อขายคาดว่าจะอยู่ที่ 16.75-17.75 บาท แบ่งที่กรุงศรีศาลกระบวนกรซื้อขายแล้วเสร็จจต.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าเจรจาขอควบรวมกิจการบริษัทเป็นหนึ่งเดียวต่อกรมการประกันภัย เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งในไทย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2544 ที่ผ่านมา กลุ่มอลิอันซ์ บริษัทผู้รับประกันและบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศกว่า 70 แห่ง และพนักงานมากกว่า 1.2 แสนคนทั่วโลก ได้ประกาศทำข้อตกลงซื้อหุ้นบริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จำกัด (มหาชน) หรือ ACMG ทั้งหมด จากบริษัทย่อย (subsidiaries) ของธนาคารคอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลีย (CBA) ที่ระดับราคาเบื้องต้นประมาณ 0.42-0.44 เหรียญยูโร (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 ก.ย.2544 อยู่ที่ 1 เหรียญยูโร=40.3219 บาท) หากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ 16.75-17.75 บาทต่อหุ้น

คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นของซีบีไอจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2544 หลังจากนั้น จะมีการยื่นข้อเสนอซื้อหุ้น (Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ ในราคาเดียวกับที่กลุ่มอลิอันซ์ซื้อจากธนาคารคอมมอนเวลธ์ ทั้งนี้ธนาคารคอมมอนเวลธ์ ถือหุ้นในอยุธยา ซีเอ็มจี ผ่านบริษัทย่อยรวม 90,590,573 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 191 ล้านหุ้น หรือถือหุ้นในสัดส่วนรวม 47.43%

นายปีเตอร์ แฟงกี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จำกัด (มหาชน) (ACMG) เปิดเผยว่า ธนาคาร คอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลีย (CBA) ตั้งใจจะให้การขายหุ้นอยุธยา ซีเอ็มจีแล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือภายในวันอื่นใดที่ทั้งสอง ฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่การขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว (ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางด้านกฎระเบียบต่างๆ และเงื่อนไขอื่นๆ) ผู้ซื้อซื้อกิจการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) จะได้ จัดทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ ACMG ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าว

นายวิระพันธุ์ ที่ปลูววรรณ ประธานกรรมการ บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จำกัด (มหาชน)

หรือ ACMG และผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายไทย เปิดเผยว่า การที่ธนาคารคอมมอนเวลธ์ ขายหุ้นอยุธยา ซีเอ็มจี ให้กับกลุ่มอลิอันซ์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ กับผู้ถือกรรมกรรมของอยุธยา ซีเอ็มจี โดยกรรมกรรม ทุกฉบับจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างสมบูรณ์

ผลจาก กลุ่มอลิอันซ์ เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยระดับโลกที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีประสบการณ์การบริหารระดับสากลที่ดีเยี่ยมจะช่วยให้เสริมสร้างให้ออยุธยา ซีเอ็มจี ทรัพยากร แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และผลประโยชน์ตามกรรมกรรมจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งล้วนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ อยุธยา ซีเอ็มจี วางแผนที่จะนำความรู้ที่สั่งสมมานานในตลาดประกันชีวิตของไทยมาผสมผสานกับความแข็งแกร่งทางการเงินและความเชี่ยวชาญของ อลิอันซ์ เพื่อนำมาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติล้ำหน้าคู่แข่งให้แก่ผู้ถือกรรมกรรม

นั่น ขณะที่ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเกิดความไม่แน่นอนอย่างไร กลุ่มอลิอันซ์ ก็แสดงศักยภาพสะท้อนถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งมาก โดยเดินหน้าตกลงที่จะซื้อหุ้นในบริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้จะมี ความมั่นคงและแข็งแกร่งอย่างยิ่งพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น นายวิระพันธุ์ กล่าว

ด้านนาย อลัน วิลสัน ประธานบริหาร ของอลิอันซ์ เอเชีย กล่าวว่า อลิอันซ์มองว่าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างสูง นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและตั้งใจจะสานต่อความสำเร็จในระยะยาวในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของการประกันชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนและการวางแผนการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อเศรษฐกิจไทยพัฒนาและเติบโตต่อไป

การลงทุนเพิ่มขึ้นโดยการเข้าซื้อหุ้นของอยุธยา ซีเอ็มจี สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของอลิอันซ์ในศักยภาพของตลาดประกันชีวิตไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยทั้งอลิอันซ์และซี.พี. ต่างก็ตั้งเป้าหมายที่จะก้าวเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำหนึ่งในห้าอันดับแรกของตลาดประกันชีวิตไทย ซึ่งการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ จะทำให้เราประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับสามได้ทันที นายวิลสัน กล่าว

ด้านนายไบรอัน กรีนเบอร์ก

ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต กล่าวว่า การรวมตัวกันระหว่างอยุธยา ซีเอ็มจี และอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ก่อให้เกิดหุ้นส่วนธุรกิจที่แข็งแกร่งรายใหม่ในวงการประกันชีวิตไทย และเป็นการสร้างโอกาสที่นำต้นต้วทรัพยากรในการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนการนำเสนอสินค้าและทางเลือกใหม่ๆ ในกาที่ประกันชีวิต โดยผ่านช่องทางบริหารจัดการนำยที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายตัวแทนที่เป็นอีกแผ่นแล้วอย่างดี

เนื่องจากกลุ่มอลิอันซ์ มีธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยอยู่แล้ว โดยร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต และอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย ขณะนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอยุธยา ซีเอ็มจี และอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิตกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาหารือกับกรมการประกันภัยเกี่ยวกับเจตนารมณ์ที่จะควบรวมกิจการประกันชีวิตของอยุธยา ซีเอ็มจี กับอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

โดย อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอลิอันซ์ เอเชีย ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตระหว่างประเทศและเครือซี.พี.กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับ ความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย โดยเน้นการขายสินค้าประกันชีวิตประเภทรายเดียว มีความแข็งแกร่งระดับโลกของอลิอันซ์ในด้านการประกันและการบริหารสินทรัพย์ที่จะนำประสบการณ์กับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่นของเครือซี.พี.

ขณะที่ อยุธยา ซีเอ็มจี เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ที่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท โดยผ่านสาขาและสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ มากกว่า 79 แห่ง และเครือข่ายตัวแทนกว่า 10,000 คน

หากการควบรวมกิจการเป็นผลสำเร็จจะทำให้กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใต้เครือข่ายการขายที่กว้างขวางและขับเคลื่อนโดยพลังตัวแทนของอยุธยา ซีเอ็มจี และความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตรายอื่นๆ ไม่อาจมองข้าม

วันที่ 17 ก.ย.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปลดเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ออก และไม่หื้อซื้อขายหุ้น ACMG ในการซื้อขายภาคบ่าย โดยราคาปิดที่ 14.25 บาท ลดลง 3.39% มูลค่าการซื้อขายเบาบางเพียง 372,000 บาทเท่านั้น ■